

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Bám sát chỉ đạo của trung ương, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua được các cấp, các ngành trong tỉnh chú trọng triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Theo đồng chí Phạm Thị Liễu Lập, Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy: Hàng năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nội dung các văn bản đã cụ thể hóa chỉ đạo của trung ương, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; đồng thời, nêu rõ trách nhiệm của mỗi cấp, ngành, từng cơ quan trong khối nội chính trong việc thực hiện các nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành trên 30 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ngày 18/2/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành công văn về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo yêu cầu các

cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả một số nội dung liên quan đến việc giáo dục liêm chính; việc tăng cường thanh tra đối với các lĩnh vực nhạy cảm, để phát sinh tham nhũng; việc định giá tài sản và việc chuyển đổi với các lĩnh vực nhạy cảm, xử lý các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra trong quá trình thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án mà không đợi đến khi kết thúc. Ban còn phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng tổng hợp tình hình, chuẩn bị các nội dung tài liệu, hồ sơ, vụ việc có dấu hiệu tội phạm trong công tác nội chính, phòng, phòng ngừa tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Tỉnh ủy đã ban hành 5 quy chế phối hợp trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc quy chế, các cơ quan tiếp hành tố tụng đã phối hợp tích cực, nêu cao trách nhiệm trong việc phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng. Thông qua việc thực hiện quy chế phối hợp đã tăng cường mối quan hệ giữa các ngành tạo sự gắn bó chặt chẽ, tinh thần trách

đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thời gian qua, các cơ quan: Thanh tra, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân đã phát hiện, thụ lý 8 vụ/22 bị can, trong đó khởi tố mới 5 vụ/9 bị can về tội phạm tham nhũng; quý I/2022 cơ quan điều tra đã phát hiện mới và xử lý 1 vụ/2 bị can. Các vụ án tham nhũng được phát hiện trong thời gian qua đều được xử lý nghiêm minh đúng quy định. Bên cạnh đó, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng thời gian qua được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ theo quy định. Trong đó, việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị được tăng cường,



Lãnh đạo Thanh tra tỉnh triển khai công tác chuyên môn với phòng nghiệp vụ.

ngày càng cụ thể trên các lĩnh vực, trong đó tập trung công khai, minh bạch quy trình, thủ tục giải quyết công việc, công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản công, trong công tác cán bộ. Việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm việc chi tiêu, sử dụng tài sản công theo đúng các quy định của nhà nước. Việc thực hiện quy tắc ứng xử của người công chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được quan tâm, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đã ra soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các nội quy, quy chế làm việc phù hợp với các quy định của trung ương và để án vận hóa công vụ. Việc chuyển đổi vị trí công tác của

cán bộ, công chức, viên chức được triển khai thực hiện ở tất cả các cơ quan, đơn vị khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên cơ sở kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong quý I/2022 có 3 đơn vị, địa phương đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cho 35 công chức, viên chức. Công tác cải cách hành chính được UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị thực hiện với nhiều đổi mới nhằm tăng cường công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, phòng, chống phiền hà, nhũng nhiễu của công chức, viên chức. Công tác thanh tra được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực, nhất là đối với các lĩnh vực nhạy cảm, để phát sinh

tham nhũng, tiêu cực, lãng phí như quản lý đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai... Theo đồng chí Lê Hồng Quân, Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh: Các cơ quan thanh tra trong quá trình thanh tra đã kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm; kiến nghị xử lý kịp thời về kinh tế, xử phạt hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính các tập thể, cá nhân; chấn chỉnh ngay các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý của các cơ quan, địa phương, đơn vị góp phần tích cực vào việc ngăn chặn, phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Năm 2021, toàn ngành thanh tra đã thực hiện 52 cuộc thanh tra hành chính; và 382 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 1.380 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm kinh tế gần 41,8 tỷ đồng; quyết định xử phạt vi phạm hành chính và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên 5,3 tỷ đồng. Quý I/2022, toàn ngành đã triển khai 26 cuộc thanh tra hành chính; 82 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 362 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm kinh tế 1,9 tỷ đồng; quyết định xử phạt và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 1,95 tỷ đồng.

Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua đã góp phần thiết thực giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

ĐÀO QUYN

Chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn cho trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non

Thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, hiện nay 100% cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh đã đón trẻ đến trường trở lại. Tuy nhiên, do dịch bệnh vẫn có những diễn biến khó lường, vì vậy các trường tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho cả cô và trò khi đến trường.



Trẻ tại Trường Mầm non An Thanh (Quỳnh Phụ) sát khuẩn tay trước khi vào lớp.

Trường Mầm non An Thanh (Quỳnh Phụ) hiện có 298 học sinh ở 9 nhóm, lớp. Mặc dù những ngày này, tỷ lệ trẻ đến trường chưa thể đạt 100% nhưng nhà trường luôn đặt công tác phòng, chống dịch lên hàng đầu, chú trọng việc tổ chức nuôi ăn bán trú và chăm sóc trẻ, nhất là khi thời tiết giao mùa. Cô giáo Phạm Thị Phượng, Trưởng Mầm non An Thanh cho biết: Trước khi trẻ vào lớp, tôi đo thân nhiệt, sát khuẩn cho học sinh. Nếu học sinh có thân nhiệt cao, tôi báo cáo với nhà trường và liên hệ phụ huynh để đưa trẻ đi khám sức khỏe. Trong lớp học, tôi thường xuyên vệ sinh và sát khuẩn bằng dung dịch CloraminB để lớp học được thông thoáng, sạch sẽ. Đối với bữa ăn, nhà trường tìm hiểu những món ăn giàu chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho các con. Chúng tôi thường khuyến khích các con ăn hết suất. Cô giáo Vũ Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Mầm non An Thanh chia sẻ: Ngay từ đầu năm học, chúng tôi thành lập tổ

Covid-19 trong nhà trường. Khi lớp có học sinh F0, chúng tôi sẽ khoanh vùng triệt để khu vực lớp, đưa học sinh ra khu vực cách ly, liên hệ với phụ huynh đưa cháu ra trạm y tế để làm xét nghiệm, khử khuẩn toàn bộ trường. Bên cạnh đó, chúng tôi

chỉ đạo bộ phận nhà bếp nâng cao khâu phân ăn cho các con, bảo đảm cân đối dinh dưỡng để các con có sức khỏe tốt.

Tại Trường Mầm non Fairy Dream (thành phố Thái Bình), công tác phòng, chống dịch bệnh và tăng cường chất lượng



Trường Mầm non Fairy Dream (thành phố Thái Bình) hạn chế các hoạt động tập trung đông người để bảo đảm an toàn cho trẻ.

chăm sóc, giáo dục trẻ là ưu tiên hàng đầu. Học sinh lớp nào ở nguyên lớp đó, không tiếp xúc giữa các lớp với nhau và không tổ chức các hoạt động tập trung. Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đối với các lớp học, các con vẫn thực hiện cách ly giữa các lớp để bảo đảm an toàn. Về dinh dưỡng, nhà trường tăng cường thức ăn là rau củ và hoa quả theo mùa. Công tác chăm sóc cho các con cũng được các cô quan tâm nhiều hơn như do thân nhiệt cho các con 3 lần/ngày, quan tâm đến sức khỏe của các con. Các hoạt động giáo dục chủ yếu trong lớp học, tránh các hoạt động tập trung quá đông người. Đối với những trường hợp trẻ có tình trạng sức khỏe không tốt, đang sốt, ho, gia đình của các con đều chủ động thông báo với giáo viên phụ trách các nhóm, lớp để không đưa trẻ đến trường và trao đổi, tham khảo các biện pháp chăm sóc trẻ trong thời gian ở nhà. Nhờ thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, tỷ lệ trẻ đến trường tại Trường Mầm non Fairy Dream trong những ngày này luôn đạt trên 80%.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện nay 100% cơ sở giáo dục mầm non tổ chức đón trẻ. Đến ngày 6/4, tỷ lệ trẻ nhà trẻ đến trường đạt 69,8%; tỷ lệ trẻ mẫu giáo đến trường đạt 57%. Bà Trần Thị Huyền, Phó Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học - Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Qua kiểm tra, 100% trường mầm non luôn được vệ sinh sạch sẽ, trang bị đủ xà phòng, nước rửa tay, nước sát khuẩn tại khu vực vệ sinh, công trường, trong lớp học để giáo viên, trẻ sử dụng. Các trường nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, bảo đảm các điều kiện an toàn từ khi đón, trả trẻ và trong suốt thời gian trẻ sinh hoạt, học tập tại trường. Cùng với việc nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, các trường mầm non trên địa bàn tỉnh tiếp tục bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nhân viên để tổ chức tốt các hoạt động giáo dục trong trường học.

ĐẶNG ANH - NGUYỄN CƯỜNG

Nữ trưởng thôn năng động, nhiệt tình

Công việc vất vả, "làm đầu trâu làm ngựa" nhưng hơn chục năm qua bà Nguyễn Thị Toan, 53 tuổi vẫn gắn bó với cương vị trưởng thôn Nam Tiên, xã Vũ Tiến (Vũ Thư). Trách nhiệm, nhiệt tình làm việc, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, bà được nhân dân tin yêu, quý mến.

Chúng tôi đến thôn Nam Tiên khi bà Toan cùng người dân trong thôn đang sôi nổi vận chuyển vật liệu, phụ hồ giúp gia đình bà Trần Thị Hồng My có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng công trình mái ấm tình thương. Bà Toan cho biết: Để tiết kiệm tối đa chi phí xây dựng cho gia đình bà My, tôi trực tiếp đi vận động bà con tham gia ủng hộ ngày công xây dựng nhà. Nhận thức được đây là việc làm ý nghĩa, bà con trong và ngoài thôn tích cực giúp công, giúp của hỗ trợ bà My. 100% phần thi công ngôi nhà đều do bàn tay của các bác thợ trong thôn, trong xã đảm nhận. Do bà My sức khỏe yếu nên tôi đảm nhận tất cả các khâu công việc, từ tính toán cần chi phí, chọn, đặt vật liệu xây dựng đến sắp xếp thợ thi công.

Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình bà My là một trong nhiều phần việc mà trưởng thôn Nguyễn Thị Toan nhiệt tình tham gia. Bà chia sẻ: Từ khi còn trẻ, tôi luôn hăng hái với các phong trào ở địa phương. Năm 2011, tôi được người dân thôn Nam Tiên bầu làm trưởng thôn. Khi đó, ở tuổi 42 tôi khá lo lắng vì nhận chức trưởng thôn là phải tham gác lại công việc buôn bán nhỏ hàng ngày, kinh tế gia đình sẽ khó khăn hơn. Hơn nữa, ban đầu chống tôi không ủng hộ vợ làm công việc "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng". Rất nhiều khó khăn nhưng hình ảnh cha ruột là thương binh, sức khỏe không tốt vẫn nhiệt tình tham gia việc làng, việc xã đã giúp tôi có động lực vượt khó nhận nhiệm vụ. Được bà con thôn xóm vận động, chống tôi vui vẻ ủng hộ vợ làm trưởng thôn.

Thôn Nam Tiên có 211 hộ với 750 nhân khẩu, trong đó 40% là bà con Công giáo. Ngoài sản xuất nông nghiệp, hầu hết nhân lực trẻ trong thôn đi lao động ở các công ty, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh; một số hộ làm nghề chế biến thực phẩm như làm giò, chả; đặc biệt, thôn có gần 100 thanh niên đang lao động ở nước ngoài, điều kiện kinh tế của hầu hết các hộ



Bà Nguyễn Thị Toan (ngoài cùng bên phải) cùng bà con thôn Nam Tiên tham gia ngày công lao động giúp gia đình có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở.

này rất tốt. Thuận lợi là bà con tham gia ủng hộ ngày công xây dựng nhà. Nhận thức được đây là việc làm ý nghĩa, bà con trong và ngoài thôn tích cực giúp công, giúp của hỗ trợ bà My. 100% phần thi công ngôi nhà đều do bàn tay của các bác thợ trong thôn, trong xã đảm nhận. Do bà My sức khỏe yếu nên tôi đảm nhận tất cả các khâu công việc, từ tính toán cần chi phí, chọn, đặt vật liệu xây dựng đến sắp xếp thợ thi công.

Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình bà My là một trong nhiều phần việc mà trưởng thôn Nguyễn Thị Toan nhiệt tình tham gia. Bà chia sẻ: Từ khi còn trẻ, tôi luôn hăng hái với các phong trào ở địa phương. Năm 2011, tôi được người dân thôn Nam Tiên bầu làm trưởng thôn. Khi đó, ở tuổi 42 tôi khá lo lắng vì nhận chức trưởng thôn là phải tham gác lại công việc buôn bán nhỏ hàng ngày, kinh tế gia đình sẽ khó khăn hơn. Hơn nữa, ban đầu chống tôi không ủng hộ vợ làm công việc "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng". Rất nhiều khó khăn nhưng hình ảnh cha ruột là thương binh, sức khỏe không tốt vẫn nhiệt tình tham gia việc làng, việc xã đã giúp tôi có động lực vượt khó nhận nhiệm vụ. Được bà con thôn xóm vận động, chống tôi vui vẻ ủng hộ vợ làm trưởng thôn.

Thôn Nam Tiên có 211 hộ với 750 nhân khẩu, trong đó 40% là bà con Công giáo. Ngoài sản xuất nông nghiệp, hầu hết nhân lực trẻ trong thôn đi lao động ở các công ty, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh; một số hộ làm nghề chế biến thực phẩm như làm giò, chả; đặc biệt, thôn có gần 100 thanh niên đang lao động ở nước ngoài, điều kiện kinh tế của hầu hết các hộ

phòng, chống dịch Covid-19 tháng 11/2021, chỉ sau 1/2 ngày phát động, nhân dân thôn Nam Tiên đã ủng hộ được 17 triệu đồng.

"Cán bộ nào phong trào ấy. Muốn các phong trào thi đua sôi nổi, thôn thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, tôi không quan ngại vất vả, kiên trì, miễn là việc làm ấy mang lại lợi ích chính đáng cho nhân dân. Trong quá trình lãnh đạo thôn, tôi luôn thực hiện phương châm dân chủ, công khai, minh bạch các hoạt động, đặc biệt liên quan đến tài chính, tạo niềm tin, uy tín với nhân dân. Khi bà con tin tưởng, ủng hộ thì việc khó mấy cũng sẽ thành công" - bà Toan chia sẻ.

Ông Trần Dương Nielsen, giáo dân thôn Nam Tiên cho biết: Sự nhiệt tình trong việc làng, việc xóm của bà Toan đã lan tỏa tới người dân chúng tôi. Mọi việc mà thôn phát động, chúng tôi luôn sẵn sàng tham gia. Một phần là nhận thức về trách nhiệm công dân, một phần là do chúng tôi yêu quý, nể phục, ủng hộ bà Toan nên vui vẻ tham gia.

"Thôn Nam Tiên luôn có phong trào thi đua sôi nổi, 8 năm liền, từ năm 2013 - 2021 thôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa. Tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,8%, số hộ sinh con đẻ con giảm rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, an ninh trật tự tại địa bàn luôn giữ vững. Đây là kết quả minh chứng rõ nét lòng nhiệt tình, trách nhiệm và sự ủng hộ tích cực của cán bộ, nhân dân thôn Nam Tiên đối với trưởng thôn Nguyễn Thị Toan" - ông Trần Văn Hình, Chủ tịch UBND xã Vũ Tiến nhận xét.

QUYNH LƯU